



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. 'นฤมล'ลุยถกเกษตรปิ่นส์	ข่าวสด
2. กระทรวงเกษตรฯ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีฯ บนพื้นที่ชุ่มน้ำ...	แนวหน้า
3. 'ตึกตอก'ย้ายลงทุนไทย3แสนล. กก.เคาะสมชัยปธ.บอร์ดธปท.	มติชน
4. ธุรกิจกังวลไทยโตช้ากำลังซื้อยังวูบ	ไทยรัฐ
5. ภาพข่าว: "ทีโอปส์" ร่วมกับ ก.เกษตร อเมริกา ยกทัพสินค้า Made in USA ส่ง...	ไทยโพสต์
6. เป็นไปได้? มันสำปะหลังผลิตไม่พอความต้องการ แต่ราคาดี!	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
7. ฟุ้งเศรษฐกิจม.ค.ยังโตฉลุย	ไทยโพสต์
8. 'ค้าขายแดน-ผ่านแดน'ทะลุ1.4แสนล้าน	มติชน
9. รายงาน: ชวนเที่ยว'สวนโคควินท์'ราชบุรี ชมวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า ชิม...	มติชน
10. กนง.หันดอกเบี้ยยู่เศรษฐกิจโตต่ำโยก LTF เข้า Thai ESG มี.ค.นี้ตลาดหุ้นจะคืน...	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
11. ส่งออกมะม่วงเติบโต45% ส่งออกมะม่วงเติบโต45%	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## 'นฤมล' ลุยถกเกษตรปิ่นส์

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผย ภายหลังหารือกับรมว.เกษตรฯ ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้เร่งรัดการปรับแก้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองประเทศและเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดการปรับแก้ข้อตกลงระหว่างกรมประมงแห่งประเทศไทย และกรมประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำแห่งฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)

พร้อมกันนี้ไทยต้องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคือ เนื้อสัตว์ปีก และผลลำไยสด จากไทยไปยังฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานของทางประเทศฟิลิปปินส์ และสนใจนำเข้าข้าวและเนื้อสุกรจากไทยด้วย

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: เสาร์ 1 มีนาคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16008

หน้า: 16(กลาง)

Col.Inch: 67.30

Ad Value: 84,125

PRValue (x3): 252,375

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีฯ บนพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของโลก...

## กระทรวงเกษตรฯ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีฯ บนพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของโลก



ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย นางสาวอนงค์นาถ จำแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 โดยมี นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางวิลาวัลย์ ไคร้ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายราชันย์ ชื่นหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดงาน

ภายใต้แนวคิด “Diversity of Life, connecting people, water and plants for sustainable living ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต : สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำและพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” พร้อมชูวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้งพื้นที่จัดงาน 1,030 ไร่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การจัดงานดังกล่าวเพื่อนำความรู้ แลกเปลี่ยนวิชาการและเทคโนโลยีสู่

ระดับนานาชาติ โชว์ศักยภาพพืชสวนโลก โดยเฉพาะการจัดงานบนพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นครั้งแรกของโลก มุ่งสู่เป้าหมาย “เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และไมซ์ (MICE) ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ซึ่งตรงกับเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 10 ปีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา และวันครบรอบวันสถาปนาเมืองอุดรธานี 134 ปี โดยงานจัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569-14 มีนาคม 2570

นางวิลาวัลย์ ไคร้ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” สิ่งพิเศษที่สุดที่สะท้อนถึงความโดดเด่น คือ เป็นครั้งแรกที่งานมหกรรมพืชสวนโลกจัดขึ้นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และเป็นงานพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของโลก/Wet Land ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่จัดงานรวม 1,030 ไร่ สำหรับการออกแบบพื้นที่และ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สดส์ปดาด์/-

วันที่: เสาร์ 1 มีนาคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16008

หน้า: 16(กลาง)

Col.Inch: 67.30

Ad Value: 84,125

PRValue (x3): 252,375

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กระทรวงเกษตรฯ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีฯ บนพื้นที่ชุ่มน้ำครั้งแรกของ...

กิจกรรมแบ่งการใช้งานออกเป็นทั้งหมด 6 โซน โดยมีพื้นที่ไฮไลท์การจัดกิจกรรม ได้แก่ โซนพื้นที่ทางเข้า จุดประชาสัมพันธ์ จุดจำหน่ายบัตร, โซนสวนนานาชาติ สำหรับการประกวดสวนนานาชาติ, โซนอาคารเรือนกระจก (Greenhouse) สำหรับการประกวดพืช และอาคารอำนวยการ (Exhibition Building) สำหรับการประกวดสวนนานาชาติในอาคาร, โซนพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัย รวมไปถึงแปลงรวบรวมพันธุ์ การปลูกพืชผสมผสาน, โซนสวนการเกษตรไทย และอาคารหลักต่างๆ, โซนสวนป่าคาร์บอนเครดิตและเรือนเพาะชำ รวมถึงพื้นที่ไฮไลท์การจัดกิจกรรมตลอดทั้งงาน

นอกจากนี้ “งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” ยังมีจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบมาสคอต เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ในนามบุคคลหรือกลุ่ม ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบมาสคอตให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของโครงการฯ “ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำ และพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน” เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า

50,000 บาท โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 เมษายน 2568

**นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์** อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยจากทั่วโลก เพื่อต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาพืชสวนของไทย โดยมีเป้าหมายหลักในครั้งนี้ คือ สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในท้องถิ่น ซึ่งครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรเชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนพร้อมร่วมมือและขับเคลื่อนในการจัดงาน มีกรอบการทำงานชัดเจน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำว่าประเทศไทยยืนยันในความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการ AIPH ในการดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และทันในการเปิดงานภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 อย่างแน่นอน

**นายราชันย์ หุ้นหัว** ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมในการจัดงานในทุกด้าน โดยในด้านลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี คือ พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ป่าบึง ป่าทาม” ที่มีอยู่กว่า 900 จุด รวมเป็นพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำ คือ พื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่บกและพื้นที่น้ำ เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติมากมายในด้านการดำเนินชีวิต การหลอมรวมเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตและธรรมชาติ ยกกระดับวิถีชุมชนและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน ต่อยอดสู่แนวคิดวิถีชีวิตสีเขียว (Green Living) ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของ “มนุษย์” ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่มีความหลากหลายอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จังหวัดอุดรธานียังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ดอกบัวแดง และศิลปะบนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง มาผสมผสานจนเกิดเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวลายไหบ้านเชียง ซึ่งดอกบัวแดง สื่อถึงทะเลบัวแดง ที่ได้รับการจัดอันดับโดยCNNให้เป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีที่มีชื่อเสียงระดับโลก

# 'ติกต็อก' ย้าลงทุนไทย3แสนล. กก.เคาะสมชัยปธ.บอร์ดธปท.

นายกฯต้อนรับผู้บริหารติกต็อก ประกาศลงทุนไทย  
3 แสนล้าน กก.สรรหาเคาะ'สมชัย'ประธานบอร์ด  
แบงก์ชาติ (อ่านต่อหน้า 3)

## 'ติกต็อก'

### นายกฯต้อนรับติกต็อกเยี่ยม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นางเฮเลนา เลิร์ช รองประธานฝ่ายตลาดใหม่และนโยบายสาธารณะ TIKTOK TECHNOLOGIES LTD. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โอกาสเยือนประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมขอบคุณสำหรับความร่วมมือและการลงทุนของบริษัท ไทยได้ทราบมาว่าบริษัทติกต็อกต้องการจะลงทุนเพิ่มมากขึ้น จึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้พบกันในวันนี้

ด้านรองประธานฝ่ายตลาดใหม่และนโยบายสาธารณะ TIKTOK TECHNOLOGIES LTD. กล่าวว่า บริษัทฯขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของรัฐบาล บริษัทฯต้องการจะลงทุนเพิ่ม 8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก 5 ปีหลังจากนี้ จึงรู้สึกตื่นเต้นจะได้เป็นส่วนหนึ่ง เพราะติกต็อกมีผู้ใช้แพลตฟอร์มกว่า 50 ล้านคน ในไทยมีผู้ใช้มากกว่า 3 ล้านบัญชีใช้ TikTok Shop

ตนทราบมาว่านายกรัฐมนตรีก็ใช้ด้วย จึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากหากประสบความสำเร็จ เนื่องจากบริษัทฯมีพนักงานในไทยกว่า 1,000 คน คอยช่วยให้แพลตฟอร์มปลอดภัยและเป็นไปในทิศทางที่ถูก

ขณะที่นายกฯกล่าวว่า คนไทยใช้

แพลตฟอร์มติกต็อกจำนวนมาก จึงอยากจะสอบถามถึงการอบรมบุคลากรของบริษัทฯในประเทศไทย บริษัทฯยืนยันว่าได้หารือกับทีมไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าจะมีการอบรมคนไทยด้วยในพีหน้า เพื่อช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ

### ประกาศลงทุนไทย3แสนล.

นายจรัญ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางเฮเลนา เลิร์ช รองประธานนโยบายสาธารณะ TIKTOK TECHNOLOGIES LTD. (TikTok) และคณะ เข้าหารือกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย ผู้บริหารบริษัทฯได้ประกาศการลงทุนมากกว่า 3 แสนล้านบาท (8.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในประเทศไทย จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง 5 ปี มุ่งเน้นเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของไทย โดยเฉพาะการตั้ง Data Hosting ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีระดับภูมิภาค นายกรัฐมนตรียินดีให้ความร่วมมือกับ TikTok ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาข่าวปลอมและการหลอกลวง



ต้อนรับ - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนาง Helena Lersch รองประธานฝ่ายตลาดใหม่และนโยบายสาธารณะ บริษัท ติกต็อก เทคโนโลยีส์ จำกัด (TikTok) ในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยยืนยันจะลงทุนไทยเพิ่ม 3 แสนล้านบาท ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์



ทางออนไลน์ ขณะที่ผู้บริหารระดับสูง TikTok ยืนยันพร้อมให้ร่วมมือกับรัฐบาล ตรวจสอบเนื้อหา และการสร้างแคมเปญส่งเสริมความรู้ดิจิทัลให้กับประชาชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการก้าวสำคัญ ในการกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในยุคดิจิทัล ที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้า รวมถึงเตรียมพร้อมให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคในอนาคต

## ช่วยให้โลกรู้จักไทยมากขึ้น

จากนั้น เวลาประมาณ 10.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองให้แก่นางเฮเลนาลีร์ช และคณะ พร้อมกล่าวถ้อยแถลงพร้อมแสดงความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารของ TikTok พร้อมกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรียังชื่นชมความสำเร็จของ TikTok มีจำนวนผู้ใช้งานในประเทศไทยกว่า 50 ล้านคน เป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของแพลตฟอร์มเชื่อมโยงผู้คน และกระตุ้นการสร้างสรรค์เนื้อหาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการที่รัฐบาลอนุมัติโดยบีโอไอในโครงการจัดตั้ง Data Hosting ในประเทศไทยของ TikTok ว่า ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ TikTok ต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลระดับภูมิภาค TikTok เป็นเครื่องมือสำคัญส่งเสริมอัตลักษณ์ของไทยในเวทีโลก เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยผ่านการสร้างกระแสให้กับแคมเปญต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะแฮชแท็ก #Thailand ถูกใช้ในกว่า 4 ล้านโพสต์ เมื่อปีที่ผ่านมามีส่วนช่วยให้ไทยเป็น

(อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 3

### ‘ตึกตึก’

ที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลก รวมถึงกรณีของหมู่เต็งลูกฮีบโปแคระของสวนสัตว์กลายเป็นไวรัลบน

แพลตฟอร์ม สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เนื้อหาดิจิทัลในการสนับสนุนการอนุรักษ์และความยั่งยืน เชื่อว่าการลงทุนและนวัตกรรมของ TikTok จะไม่เพียงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตแข็งแกร่ง แต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา และชุมชนต่างๆ ที่ทั่วประเทศ” นายจิริยาภักกล่าว

## เคาะ‘สมชัย’ปธ.บอร์ดธพท.

นายสถิตย์ ลิ่มพงษ์พันธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือก 7 ท่าน ได้มีการคัดเลือก ประธานกรรมการ ธพท.ได้เสร็จสิ้นแล้ว จากรายชื่อที่นำเสนอจากกระทรวงการคลังคือ นายสมชัย สัจจพงษ์ ขณะที่ ธพท.ได้เสนอรายชื่อ นายสุรพล นิติไกรพจน์ ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัติและไม่มีข้อต้องห้าม โดยวันนี้ (28 ก.พ.68) จะมีเสนอชื่อไปยังคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังจะมีการเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และมีการเสนอทูลเกล้าฯ เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป การคัดเลือกครั้งนี้ ไม่ได้มีแรงกดดันทางการเมือง เพราะการคัดเลือกเป็นไปตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่ต้องห้าม โดยผู้ได้รับคัดเลือกมีความรู้ความสามารถทั้งการเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และกฎหมาย ทั้งคะแนนการโหวตจากคณะกรรมการไม่สามารถบอกได้ ส่วนไหมไลน์ต้องขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี

รายงานข่าวแจ้งว่า นายสมชัย สัจจพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับเลือกเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่

## ออมสินเล็งปล่อยกู้รายย่อย

นายพิชัย ชูณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มอบนโยบายให้ธนาคารออมสินช่วยเติมเม็ดเงินในระบบ โดยการปล่อยสินเชื่อพิเศษวงเงิน 1-2 หมื่นบาทต่อราย เป้าหมาย 3 แสนบัญชี คุณสมบัตินี้จะเป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาทำมาค้าขายและไม่เคยได้สินเชื่อ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ออมสินกำลังหาวิธีการอยู่ คาดว่าจะประกาศเปิดตัวโครงการได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ รวมทั้งกำลังเตรียมหารือกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อพิจารณากระตุ้นการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น รัฐบาลช่วยอุดหนุนด้วยการให้

ธนาคารพาณิชย์ลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (เอไอดีเอฟ) ลงไป 0.23% จากปกติ 0.46% เปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์เสนอวิธีการด้วยตัวเอง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) จะช่วยดูเรื่องนี้ด้วย

“ที่ผ่านมามาสถาบันการเงินไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ เน้นปล่อยกู้แค่รายใหญ่ แต่ไม่ปล่อยรายเล็ก ถ้ารายเล็กมีปัญหาที่ลามกลับมาถึงรายใหญ่เช่นกัน การกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่การบังคับให้แบงก์ต้องปล่อยหมด แต่ให้เลือกกลุ่มที่มีความสามารถ ไม่ใช่ปิดประตูไม่ปล่อยให้รายเล็กเลย เป้าหมายเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบ การเติมเงินดีที่ที่สุดคือการให้สินเชื่อ” นายพิชัยกล่าว

## พิชัยชี้แบงก์ไทย2แสนล.มากไป

นายพิชัยกล่าวว่า นอกจากนี้อย่างพบปัญหาเงินหายไปจากตลาด ในหนึ่งปีมียอดสินเชื่อค้างในระบบธนาคารอยู่ราว 18 ล้านล้านบาท มีส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ Net Interest Margin (NIM) อยู่ที่ 3% เท่ากับคนเอาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยราว 5 แสนล้านบาท กลายเป็นกำไรของธนาคาร ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบรวม 2 แสนล้านบาทนั้น มากเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน อยากให้ภาคธุรกิจกลับมามองความยั่งยืน หันกลับมาช่วยกันแทนการมุ่งทำกำไรสูงสุด ถ้าอยากให้เงินกลับเข้าสู่ระบบต้องปล่อยสินเชื่อ แต่สินเชื่อยังเท่าเดิม ทำให้เงินหายไปจากตลาด จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปหารือกับธนาคารว่าถ้าไม่ปล่อยสินเชื่อเลยจะเกิดปัญหาเช่นนี้ รายย่อยเหล่านี้จะขอู้ไม่เยอะแค่ 1-2 หมื่นบาทเท่านั้น และยอมรับในดอกเบี้ยสูงกว่าปกติได้ แต่ไม่อยากออกไปกู้ธนาคารดอกเบี้ยแพงเกินไป

## จ่อช่วย‘ผู้กู้ร่วม-ลูกหนี้ดี’

“เมื่อเศรษฐกิจซบเซาเริ่มมีคนลงทุนมากขึ้น สิ่งที่เราอยากเห็นคือการเข้าถึงสินเชื่อ ดอกเบี้ยถูก วันนี้ผู้กู้รายใหญ่ได้ดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้ว ส่วนกลางลงมาต้องพิจารณา จึงเป็นที่มาผมคุยกับ ธพท.ให้ช่วยพิจารณาแอลทีวีการมีเกณฑ์แอลทีวีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือกันไม่ให้หนี้เสียเยอะ แต่ข้อเสียคือคนบางส่วนอาจพอมีกำลัง แต่พอเจอเกณฑ์เข้มงวดก็เข้าไม่ถึงสินเชื่อ ต้องปรับกติกาบางอย่าง” นายพิชัยกล่าว

นายพิชัยกล่าวว่า รวมทั้งการทำให้คนเป็น



หนี้มีอิสรภาพ หรือเรื่องติดเครดิตบูโร รัฐบาลพยายามช่วย อาทิ โครงการแก้หนี้ คุณสู้ เราช่วย ในส่วนมาตรการจ่าย ปิด จบ รัฐบาลตั้งงบช่วยปิดหนี้ก้อนไม่เกิน 5,000 บาท ล่าสุดช่วยไปแล้วกว่า 1 แสนบัญชี หรือกรณีผู้ร่วมการค้ำประกันเงินกู้ คลังจะหารือกับ ธปท.เพื่อแก้ไขเกณฑ์การกู้ร่วม ให้หากคนกู้จริงเพื่อให้มาใช้หนี้ตามโครงการ ส่วนคนกู้ร่วมจะปลดภาระไปอัตโนมัติ ส่วนกรณีลูกหนี้ที่รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการอยู่ แต่ยังไม่ระบุรายละเอียดไม่ได้ เข้าใจคนเป็นลูกหนี้ รัฐบาลยินดีจะช่วยเหลือผ่านมาตรการทางการเงินมีภาระวิกฤตต้มยำกุ้ง คือรัฐช่วยอุ้มในช่วงฟองสบู่แตก เกิดเป็นกองทุนเอไอดีเอฟ ปัจจุบันยังใช้หนี้ไม่หมด แต่รัฐบาลก็ยินดีช่วยยืดระยะเวลาเงินเข้าส่งกองทุนเอไอดีเอฟมาช่วยลูกหนี้แทน

## ลุยแผนปรับโครงสร้างต้นจิตตี

นายพิชัยเปิดเผยถึงแนวทางปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยเพื่อผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ว่า ต้องเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม เชื่อมโยงกับภาคส่งออกคิดเป็นสัดส่วนรายได้ประเทศ 65-70% จะมุ่งด้านการเกษตร เพิ่มการบริหารน้ำควบคู่กันต้องทำให้ภาคเกษตรผลิตตามความต้องการของตลาด ปริมาณเหมาะสมและได้ราคาดี อาจต้องมาดูแลเรื่องการจัดโซนนิ่งเกษตรกันใหม่นอกจากนี้อุตสาหกรรมสำคัญของไทยต้องรักษาฐานผลิตไว้คือยานยนต์ ที่ผ่านมามีญี่ปุ่นลงทุนและใช้ชิ้นส่วนผลิตจากผู้ประกอบการไทย ปัจจุบันสถานการณ์ยานยนต์เปลี่ยนไปแม้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จะเป็นเทรนด์ แต่อาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมด ดังนั้น เร็วๆ นี้จะหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ถึงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยอย่างรถกระบะของไทยส่งออกคิดเป็น 40% ป้อนตลาดโลก ดังนั้น ต้องกำหนดแนวทางดูแลอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันรถกระบะถือเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเกษตรกร เวลาจึงสั่งการให้ปรับรั้งประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าช่วยค้ำประกันเพื่อให้ไฟแนนซ์ปล่อยง่ายขึ้น

## ปิดนโยบายรถเก่าแลกซื้อใหม่

นายพิชัยกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมหารือกับค่ายรถยนต์โตโยต้าถึงนโยบายให้ประชาชนนำรถเก่ามา

แลกซื้อรถใหม่ ว่า ยังไม่ทราบ รัฐบาลยังไม่มีความหมายนี้ เป็นข้อเสนอของค่ายรถยนต์เท่านั้น

นายพิชัยกล่าวถึงกรณีกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับโครงสร้าง 9 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะกรรม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเพิ่มจีดีพีไทยปีละ 1% ว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วแต่รายละเอียดยังไม่เห็น

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า เรื่องรถเก่ามาแลกซื้อรถใหม่ อุตสาหกรรมรถยนต์เคยเสนอแนวคิดนั้นนานแล้ว เคยพูดคุยกันหลายรอบแล้ว แต่ยังไม่เคยมีข้อสรุป

## สอท.จับเร่งค้าสินเชื่อบิ๊กอัพ

นายสุรพงษ์ โปสิฐพัฒน์พงษ์ ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโมบิลิตี้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์นำเสนอมูลว่าประเทศไทยกำลังหารือเบื้องต้นกับผู้ผลิตรถยนต์ เพื่อนำโครงการรถเก่าแลกซื้อรถใหม่และทำลายซากรถ เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังประสพวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีนั้น จริงๆ เรื่องนี้ ส.อ.ท.เคยเสนอภาครัฐมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับการนำรถเก่าที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มาแลกซื้อรถใหม่ เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ไม่ว่าจะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 หรือ PM2.5 ช่วงเวลานั้นมีจำนวนผู้ใช้รถเก่าที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และสองล้านกว่าคัน ทั้งรถใช้น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล รถเหล่านั้นมีเครื่องยนต์และอะไหล่ค่อนข้างเก่า ดังนั้น หากนำรถเหล่านั้นมาแลกซื้อเป็นรถใหม่ที่มีเครื่องยนต์ใหม่และประสิทธิภาพดีจะมีส่วนช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จึงยืดยาวนานพอสมควรและยังไม่มีความคิดเห็น จนปลายปี 2567 ทราบจากข่าวว่าบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด จะเสนอเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สรุปผลชัดเจนว่าจะเป็นไปได้หรือไม่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รัฐบาลต้องหารือกันภายในหน่วยงานรัฐ

กันเองก่อน สิ่งสำคัญอยากให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อซื้อรถกระบะให้เร็วขึ้นจาก 4 เดือนเป็น 2 เดือน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตมากขึ้น ทำงานมากขึ้น ใช้จ่ายมากขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงขึ้น จะสร้างบรรยากาศการลงทุนให้เร็วขึ้นตามความประสงค์ของรัฐบาล และถ้าภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ดีขึ้นจะมีส่วนช่วยกระตุ้นจีดีพีให้ไปถึง 3% ได้ตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้เช่นกัน

## สิ้นอกติข่าวไทยถลนรถเก่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายคนระบุว่า ประเทศไทยกำลังหารือเบื้องต้นกับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อนำโครงการรถเก่าแลกซื้อรถใหม่และทำลายซากรถ เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ กำลังประสพวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี

ข่าวระบุว่า การผลิตรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ ได้หดหายไปจากการมาของรถยนต์ไฟฟ้า และลดลงไปอย่างหนักในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากการส่งออกชะลอตัวและยอดขายในประเทศอ่อนแอลง ขณะที่การปล่อยสินเชื่อมีความเข้มงวดมากขึ้นในช่วงที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสินเชื่อรถยนต์

โตโยต้า ประเทศไทย ระบุในแถลงการณ์ที่ส่งถึงรอยเตอร์ว่า บริษัทผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นรวมทั้งโตโยต้า ได้หารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการรถยนต์หมดอายุการใช้งาน ภายใต้แนวคิดริเริ่มและทิศทางของรัฐบาลไทยต้องการจะลดจำนวนรถยนต์เก่าที่มีแนวโน้มในการปล่อยมลพิษสูง ครอบคลุมการทำงานและกลไกดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือกันระหว่างภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและนักวิชาการ

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมภาคผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ผู้ผลิตรถยนต์ต่างพยายามผลักดันเรื่องนี้อย่างหนัก เพราะพวกเขาต้องการขายรถยนต์ และว่าขณะนี้กำลังมีการพิจารณาว่ารถที่อายุ 10 ปี ควรจะต้องถูกทำลายซาก

## คุมเครื่องฟอกอากาศ-ดูดฝุ่น

ที่ห้องประชุมกรมการค้าภายใน นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นการประชุม



คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2568 ว่า ที่ประชุมมีมติให้สินค้าเครื่องฟอกอากาศและสินค้าตัวดูดฝุ่นไฟฟ้า (เครื่องดูดฝุ่น) เป็นสินค้าควบคุม เพื่อให้กรมสามารถนำมาบริหารจัดการในช่วงที่เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ โดยมีการกำหนดคุณลักษณะสินค้าเครื่องฟอกอากาศชนิดฟิลเตอร์ (HEPA Filter) และชนิดไอออน (Ionizer) ที่มีขนาดพื้นที่ใช้งานไม่เกิน 80 ตารางเมตร แบบตั้งพื้น และมีวัตตูประสงค์ใช้งานสำหรับภายในอาคารหรือที่พักอาศัย ส่วนสินค้าตัวดูดฝุ่นไฟฟ้า (เครื่องดูดฝุ่น) ชนิดมาตรฐาน แบบมีถุงหรือกล่องเก็บฝุ่นและมีสายเสียบปลั๊กไฟและชนิดตามจับ แบบมีสายเสียบปลั๊กไฟ และไม่มีสายเสียบปลั๊กไฟ ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนดตั้งแต่ 500-2,000 วัตต์ และมีวัตตูประสงค์ใช้งานสำหรับภายในอาคารหรือที่พักอาศัย ได้มีการกำหนดมาตรการให้ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย แจ้างปริมาณ ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเป็นประจำทุกเดือนในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อกำกับดูแลสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ และผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

## พิชัยร่วมไ้ไปบูมซอฟต์แวร์

นายพิชัยกล่าวถึงการนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ หลังนำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ เข้าหารือกับนายคาเรน ทั้ง ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ณ สำนักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์นั้น ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการร่วมมือการขับเคลื่อน Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนา นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และยกระดับนวัตกรรมของไทย ด้วยการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนในประเทศมากขึ้น ปี 2567 ไทยได้รับการปรับอันดับของดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index : GII) ดีขึ้น อยู่ในลำดับ 41 รายงาน GII เป็นรายงานระดับโลกสะท้อนประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ ได้หารือแนวทาง

ความร่วมมือกับ WIPO ในการประเมินระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโดยทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับ AI และเทคโนโลยีเกิดใหม่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์

“เรื่องทรัพย์สินทางปัญญายังสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากไทยจะมีการลงทุนมากเรื่อง ดาวต้าเซ็นเตอร์ และเอไอ ทาง WIPO จะช่วยสนับสนุนข้อมูลทิศทางนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเอไอในระดับสากล และใช้เอไอกับอุตสาหกรรมเกษตรจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้สูงขึ้น” นายพิชัยกล่าว

## นฤมลจับปิ่นส์เพิ่มสินค้าไทย

ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังหารือกับนายฟรานซิสโก พี. ลูกลอเรล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดการปรับแก้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองประเทศ และเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดการปรับแก้ข้อตกลงระหว่างกรมประมงแห่งประเทศไทย และกรมประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำแห่งฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ประเทศไทยต้องการเปิดตลาดสินค้าเกษตร คือ เนื้อสัตว์ปีกและผลลำไยสด จากไทยไปยังฟิลิปปินส์ สินค้าทั้ง 2 ชนิดอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานของฟิลิปปินส์ มีการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ไทยขยายตลาดสินค้าเกษตรไปได้มากขึ้น รวมทั้งแสดงความสนใจนำเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรฟิลิปปินส์กำลังเติบโต สินค้าที่ฝ่ายฟิลิปปินส์สนใจจะนำเข้า ได้แก่ ข้าวและเนื้อสุกร ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 15 ของไทย ในปี 2565-2567 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตร คิดเป็น 1.87% ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของ ไทยกับโลก สินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.น้ำตาล 2.ข้าว 3.อาหารสุนัขหรือแมว 4.ขอลและของปรุงรส และ 5.สตาร์ชทำจาก

มันสำปะหลัง

## ดัชนีผลผลิตนมกรากมพื้น

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2568 อยู่ที่ระดับ 98.89 หดตัวร้อยละ 0.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 8.70 และมีอัตราการใช้จ่ายการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 60.38 ได้รับปัจจัยบวกจากรัฐบาลมีโครงการแบ่งเบาภาระของประชาชน และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาท ช่วยกระตุ้นจีดีพีได้ร้อยละ 0.275 ยังมีโครงการพักหนี้ คุณสู้ เราช่วย เข้ามาช่วยประชาชนตัดเงินต้น พักดอกเบี้ย 3 ปี ปิดจุดหนี้ และโครงการลดหย่อนภาษีผ่าน อีซี อี-รีซีท 2.0 ทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดส่งออกขยายได้ดี สะท้อนจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2568 ขยายตัว มีมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ ฮาซูรูดถั่ง และอากาศยานรบ) ขยายตัวร้อยละ 11.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

## ห่วงหนี้ครัวเรือน-อุตสาหกรรม

นายภาสกรกล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลลบต่อภาคการผลิต ได้แก่ หนี้ครัวเรือน ค่าครองชีพ และหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ยังอยู่ในระดับสูง กดดันกำลังซื้อผู้บริโภคส่งผลให้การบริโภคชะลอตัวลง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้มาตรการกีดกันทางการค้า สหรัฐนำมาใช้จัดเก็บภาษีจาก 3 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก แคนาดา และจีน อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนอาจทะลักเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้น สำหรับระบบการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมของไทยเดือนมกราคม 2568 ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง โดยปัจจัยภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามปริมาณสินค้านำเข้าขยายตัวในอัตราชะลอลง รวมถึงความเชื่อมั่นทั้งธุรกิจและผู้



## 8 นโยบายเร่งด่วน 'พีซี' เคลื่อน ศก.ไทย



- การสื่อสารเชิงรุก**  
สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร  
ถึงมาตรการสนับสนุนข้าวนาปรัง  
เร่งเตรียมแผนดูแลราคาสินค้า  
เกษตร-ผลไม้อื่นๆ
- TB** พัฒนา Thailand Brand  
การันตีคุณภาพสินค้าไทย  
ด้วยโครงการ Trust Thailand
- FTA** เร่งเจรจา FTA ไทย-อียู  
ตามแนวทาง  
ของนายกรัฐมนตรี
- เปิดเสรีการส่งออกข้าว**  
การทลายทุนผูกขาดข้าว
- คุมเข้มสินค้า**  
ต่างประเทศผิดกฎหมาย  
สินค้าด้วยคุณภาพ  
ที่เข้ามาในไทย  
จัดการปัญหาออมิณี
- ขับเคลื่อนทรัพย์สิน**  
ทางปัญญา เร่งพัฒนา  
มาตรฐานสินค้าไทย  
ในตลาดโลก
- MOC** พัฒนาแอปพ  
MOC super app  
ให้ประชาชน  
และภาคธุรกิจ  
เข้าถึงข้อมูลการค้า  
ง่ายขึ้น
- สร้างเครือข่าย**  
Food Storage  
ต้นไทยเป็นศูนย์กลาง  
ด้านอาหารในภูมิภาค

ที่มา : นายพีช นริหะพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการ 8 นโยบายเร่งด่วน  
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หลังตัวเลขส่งออกเดือนมกราคมโต 13.6% เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
กราฟิก: มติชนรายวัน / Matchon Daily Graphic

ผลิตมีระดับเพิ่มขึ้นไม่มากจากเดือนก่อน ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ปกติ เบื้องต้นตามการขยายตัวของความเชื่อมั่นทางธุรกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ แต่การผลิตของประเทศยุโรปและญี่ปุ่น อยู่ในภาวะเฝ้าระวังตามผลผลิตที่หดตัว

### ลดบ. ต้นจืดพีผลิตขยับขึ้น

นายภาสกรกล่าวว่า ผลจากเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จาก 2.25% เป็น 2.0% คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการในภาคการผลิตไทยได้รับอานิสงส์จากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นครั้งใหม่ โดยเฉพาะด้านการลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจได้แก่ การลงทุนในธุรกิจ ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินลดลง ผู้ประกอบการมีต้นทุนของแหล่งเงินทุนที่ถูกกลง ส่งผลให้มีแรงจูงใจลงทุนในโครงการต่างๆ

“สคอ.ประมาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ คาดจะทำให้จืดพีภาคการผลิตปี 2568 เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับปี 2567 นอกจากนี้ สคอ.ได้เดินหน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ตั้งเป้าให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนผลักดันจีดีพีของประเทศเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า 1%” นายภาสกรกล่าว

### แอลจีซีอีซีฯ ดันยอดพุ่ง 10%

นายอำนาจ สิงห์จันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ผลตอบรับจากโครงการอีซี อี-รีซีท 2.0 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2568 ถือว่ามีผลต่อกำลังซื้อค่อนข้างชัด ทำให้ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของแอลจีเพิ่มขึ้นรวม 10% มากสุดเป็นกลุ่มเครื่องซักผ้าและทีวี เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ส่วนเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1-2% เนื่องจากในปี 2568 ประเทศเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว จึงทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นแอลจีจัดโปรโมชั่นสำหรับกลุ่มสินค้าหน้าร้อน คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่มีนาคมนี้เป็นต้นไป

“หลังรัฐมีโครงการอีซี อี-รีซีท ทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคักขึ้น โดยเฉพาะช่วงวันแรกและช่วงท้ายๆ ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คาดว่าจะช่วยผลักดันยอดขายไตรมาสแรกของปี 2568 เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ อย่างก็ดีปลายปีนี้ อยากให้รัฐบาลมีโครงการอีซี อี-รีซีท อีกครั้ง เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อให้เกิดความต่อเนื่องไปถึงปี 2569” นายอำนาจกล่าว

### เพาเวอร์มอลล์ขยายดีแต่ต่ำเป้า

นายรัชตะ สุทธาพัฒนธานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้า เพาเวอร์ มอลล์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เพาเวอร์มอลล์ได้รับการตอบรับจากลูกค้าผ่านโครงการอีซี อี-รีซีท 2.0 ค่อนข้างดี มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมาย คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% อาจเป็นเพราะ 1.จำนวนเงินคืนภาษีสำหรับซื้อสินค้าทั่วไปได้เพียง 30,000 บาท น้อยลงจากปีก่อนที่ได้ 50,000 บาท 2.ระยะเวลาสั้นลงเหลือ 44 วัน หายไป 2 วัน 3.หมดจากเครื่องฟอกอากาศที่ขายดีช่วงฝุ่น PM2.5 ทำให้ยอดขายเริ่มซาลง 4.ครั้งนี้ให้ซื้อผ่านออนไลน์ได้ ส่งผลกระทบต่อการขายออฟไลน์ลดลง

“สินค้าขายดีปีนี้ยังเป็นเครื่องฟอกอากาศมือถือ สินค้าหน้าร้อน ทีวีไซส์ใหญ่ อย่างไรก็ตามเป็นมาตรการที่ดี อยากให้มีต่อเนื่องในปี 2569 รวมถึงให้ภาครัฐพิจารณาจำนวนคืนภาษีมากขึ้น อาจมากกว่า 30,000 บาท หรือ 50,000 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายนนี้ เราจะทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายสินค้าหน้าร้อนต่อ เช่น เครื่องปรับอากาศ สต็อกสินค้าเพิ่ม คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 20%” นายรัชตะกล่าว



## ● ธปท.ชี้มาตรการรัฐ-ท่องเที่ยว ● ช่วยดันเศรษฐกิจ ม.ค.ดูดีขึ้น ธุรกิจกังวลไทยโตช้ากำลังซื้อยังงูบ

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงเศรษฐกิจในเดือน ม.ค. ว่า เศรษฐกิจในเดือน ม.ค.มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าเดือน ธ.ค.ปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2% จากเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้รายรับจากการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น 2.5% ขณะการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.3% จากระยะเดียวกัน 1.1% จากเดือนก่อนหน้า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น ผลของมาตรการของภาครัฐ ทั้งมาตรการลดฝุ่น มาตรการอีซี อี-ริชท์ และมาตรการแจกเงินหมื่น ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้นแต่ยังคงวลค่าครองชีพ และเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวได้ช้า

ขณะที่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับตัวดีขึ้น 1.8% โดยได้รับผลดีจากมาตรการภาครัฐด้วย แม้ภาพรวมยังติดลบ 0.9% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน การส่งออกปรับเพิ่มขึ้น 12.9% จากระยะเดียวกันของปีก่อน แต่หากเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1.5% ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การลงทุนภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น 7.8% เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับเดือน

ก่อนหน้า โดยหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ดีขึ้น ขณะที่หมวดการก่อสร้างยังทรงตัว ตามการก่อสร้างหมวดเพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ขณะที่ความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคธุรกิจในเดือน ม.ค.ลดลงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังช้าในทุกหมวด ยกเว้นภาคการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น การว่างงานโดยรวมยังไม่น่าเป็นห่วง แต่ต้องติดตามการจ้างงานในภาคก่อสร้าง และภาคการผลิตในกลุ่มยานยนต์อย่างใกล้ชิด

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นที่ 1.32% จากกลุ่มราคาอาหารสด ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.83% จากราคาอาหารสำเร็จรูป และค่าเช่าบ้านที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาค่าโดยสารลดลงจากมาตรการรถไฟฟ้ามหานครฟรีของรัฐบาล “มองไปข้างหน้า การท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกิดแรงส่งในการขยายตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ต้องติดตามนโยบายการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยและทั่วโลก ภาคการผลิตยังได้รับปัจจัยกดดันเชิงโครงสร้าง และการแข่งขันจากสินค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่วนการค้าในประเทศ ผู้ประกอบการกลุ่มค้าปลีกยังคงกังวลกำลังซื้อในประเทศที่ยังชะลอตัว โดยภาคธุรกิจกังวลเศรษฐกิจไทยขยายตัวช้า โดย ธปท.จะติดตามภาวะเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐในระยะต่อไป”





## “ทีโอปส์” ร่วมกับ ก.เกษตร อเมริกา ยกทัพสินค้า Made in USA ส่งตรงถึงไทย

แพทริค แพคเน็ท รองปลัดกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ‘Discover USA: Love at First Bite’ คัดสรรสินค้าพรีเมียม Made in USA ครบครันทั้งขนมลูกคิด และวัตถุดิบชั้นยอดของแต่ละรัฐ ส่งตรงถึงไทยมาให้ช้อปปิ้งแบบจุใจกว่า 1,500 รายการ ทีโอปส์, ทีโอปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ โดยมี สุจิตา เพ็งอุ้น ธนวัตร จิรจรียาเวช จักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล และไมรอัน ฮิลล์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย เคลลี สแตง ที่ และ ดี๊ก เกอห์ริง ร่วมงาน ที่ ทีโอปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์





# เป็นไปได้? มันสำปะหลังผลิิตไม่พอควมต้องการ แต่ราคาติง!

ต้องเรียกว่เลี้ยเชิงจริงๆ สำหรั้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ซึ่งในอดีตเคยศุนคะเนนเลียงจากเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ด้วยนโยบายแนวประชาานิยมดันราคาสิค้ำเกษตรให้กระตังชันจนชาวบ้านลิมตา้าปากได้

แต่ขณะนี รัฐบาลทีมี แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นผู้นำ กลับกำลังศุนคะเนนเลียงในกลุ่เกษตรกร ชาวไร่ชาวนาไปเรือๆ เพราะราคาสิค้ำเกษตรหลายชนิดกำลังสาละวันเลี้ยลงไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

นอกเหนือจากราคาข้าวเปลือกทีตกต่ำเหลือเพียงเกวียนละ 6,000 บาท จนชาวนาทนไม่ไหวรวมตัวกันมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้ว ยังมีสิค้ำเกษตรอีกตัวคือ มันสำปะหลัง ทีเผชิญสถานการณ์ราคาตกต่ำไม่แพ้กัน

โดยในเวลาี ราคา มันสำปะหลังตกลงไปกว่า 50% จากปีทีผ่านมา โดยช่วงทีผลผลิตออกมาแรกๆ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 ราคาสูงมาอยู่ทีประมาณสิค้ำเกษตร 2 บาททวกลบ จากนั้นก็ไหลลงต่ำกว่า 2 บาท กระทรวงพาณิชย์ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา มันสำปะหลังปี 2567/68 จำนวน 4 มาตรการ วงเงิน 368 ล้านบาท

โดยมาตรการทีจะนำมาใช้ ได้แก่ การชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก สิค้ำเชือเพื่อรวบรวมมันสำปะหลัง สนับสนุนการแปรรูปมันสำปะหลังโดยสนับสนุนเครื่องสิบมัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลู

แต่ปรากฏว่า มาตรการไม่ได้ผล ราคา มันสำปะหลังยังคงลดลงต่อเนื่อง จนเกษตรกรใน จ.กาญจนบุรี เริ่มทีจะทนไม่ไหว และได้ออกมาประท้วง เพราะราคาตกต่ำลงมาก ต่ำถึงขนาดขายได้ทีสิค้ำเกษตร 1 บาทเท่านั้น

ทำให้กระทรวงพาณิชย์ ต้องประสานโรงเบ็งรายใหญ่จากจ.นครราชสีมา และชัยภูมิ เข้าไปรับซื้อในราคาหน้าตลาด กก.ละ 2 บาท ซึ่งราคาตอนนั้น เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 1.60-1.70 บาท

กรทัง ปัญหาราคา มันสำปะหลังตกต่ำนี้ ถูกนำไปตั้งเป็นกระทู้ถามในทีประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ทังกระทู้ถามเป็นหนังสือ โดย เสว.ที อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี

และกระทู้ถามสตก โดย พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรีเช่นกัน

ทังนี้ สว.ที อนิลบล ได้ตั้งกระทู้ถาม สรูปสาระสำคัญได้ว่ สถานการณ์ผลผลิต มันสำปะหลังถูกลผลิต ปี 2567 ถึงปี 2568 พบว่ มีพื้นที่การเพาะปลูทังประเทศประมาณ 8.7 ล้านไร่ ผลผลิตรวมทังประเทศ 27.84 ล้านตัน



อัตราผลผลิต 3.2 ตันต่อไร่ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลผลิตที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

ส่วนในด้านการตลาดมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปแปรรูปได้หลายประเภท เช่น แป้งมันสำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออก มันเส้นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ใช้ทำเอทานอล และใช้ในกาารส่งออก เป็นต้น

**ความต้องการใช้มันสำปะหลังทั้งภายในประเทศและส่งออกมีทั้งหมดประมาณ 35.70 ล้านตัน แต่เกษตรกรสามารถผลิตได้ จำนวน 27.84 ล้านตัน**

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจำนวนผลผลิตมันสำปะหลังจะต่ำกว่าปริมาณความต้องการใช้ แต่ราคามันสำปะหลังกลับตกต่ำ

โดยมีสาเหตุมาจากแผนบริหารจัดการนำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2567-2580 ที่ไม่ส่งเสริมให้นำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานต่อไป ทำให้การใช้มันสำปะหลังมีปริมาณลดน้อยลง

และตลาดมันเส้นที่ส่งออกไปยังต่างประเทศมีจำนวนลดลง

รวมทั้งปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการน้ำ ปุ๋ย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องมีนโยบายด้านการเกษตรที่ชัดเจน และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การใช้มันสำปะหลังที่ผลิตได้ภายในประเทศเพื่อนำไปทำอาหารสัตว์การกำหนดนโยบายให้นำมันแก๊สโซฮอล์เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศไทย การแสวงหาตลาดใหม่ๆ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เป็นต้น จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลจะแก้ปัญหาผลผลิตมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำอย่างไร

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี (แพทองธาร ชินวัตร) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พิชัย นริพทะพันธุ์) ตอบชี้แจงว่า

รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมาโดยตลอด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ปี 2567 ถึงปี 2568 จำนวน 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 368.90 ล้านบาท ดังนี้

1) ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ เก็บสต็อกมันสำปะหลัง วงเงิน 300 ล้านบาท โดยจะชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 3 ต่อปี ขณะนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 112 ราย ใน 36 จังหวัด

2) ชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรรวบรวมมันสำปะหลัง วงเงิน 17.5 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายจำนวน 2 แล่นต้น

3) สนับสนุนการแปรรูปหัวมันสำปะหลัง เป็นมันเส้น วงเงิน 10 ล้านบาท

4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี พ.ศ. 2567 ถึงปี พ.ศ. 2568 วงเงิน 41.40 ล้านบาท โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรนำไปใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร

ในส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการ ส่งออกมันเส้น กระทรวงพาณิชย์ได้ขยายตลาดส่งออกโดยการลงนามสัญญาซื้อขายและทำ MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าของประเทศจีนแล้ว รวมทั้งสิ้น 980,000 ตัน โดยมีมูลค่ารวมจำนวน 8,803.95 ล้านบาท

และเพิ่มการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศโดยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ผลิตอาหารสัตว์ใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเปิดจุดรับซื้อเพิ่ม เพื่อกระตุ้นการรับซื้อภายในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จากการขายผลผลิตในราคาต่ำกว่าพื้นที่อื่น

สว.เศรษฐี ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้มันสำปะหลัง มีราคาตกต่ำ คือ การลักลอบนำเข้าหัวมันสำปะหลังสดจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น รัฐบาลจะต้อง ดำเนินการกวาดล้างและจับกุมเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว

รวมทั้งจะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการเกษตร ซึ่งจะทำให้ผลผลิตต่อไร่ของมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น

ด้าน สว.วันชัย เอกพรพิชญ์ ตั้งกระทู้ถามสด สรุปสาระสำคัญได้ว่า ในปี 2567 พบว่าราคามันสำปะหลังตกต่ำมากที่สุด เพราะปริมาณการส่งออกไปประเทศจีน มีจำนวนที่ต่ำมาก เนื่องจากประเทศจีนได้มีการนำเข้าโพดที่ปลูกในประเทศมาใช้ทดแทนปริมาณนำเข้ามันสำปะหลัง

และที่ผ่านมามาประเทศไทยได้ทั้งพาดตลาดส่งออกมากเกินไปถึงร้อยละ 70 และพบว่าปริมาณการส่งออกมันสำปะหลังจากประเทศไทยลดลงร้อยละ 15.6

จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ราคามันสำปะหลังอย่างไรแล้วหรือไม่ อย่างไร

มีแผนที่จะสนับสนุนการนำมันสำปะหลังไปใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างไร เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดส่งออก

มีมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ราคามันสำปะหลังตกต่ำ เช่น การจัดตั้งตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนของราคา หรือการสนับสนุนให้โรงงานแปรรูปรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

ตลอดจนเพื่อรับมือกับปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำหรือไม่อย่างไร

สุชาติ ชมกลิ่น ตอบชี้แจงว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลผลิต และวิเคราะห์การตลาดมาโดยตลอด เพื่อรองรับกับปริมาณผลผลิตของมันสำปะหลัง

ประเทศไทยต้องหาวิธีการเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกมันสำปะหลังไปยังประเทศจีน และรัฐบาลต้องส่งเสริมให้มีการแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรืออาหารสัตว์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริโภคมันสำปะหลังภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้น

รัฐบาลได้มีกลไกเพื่อติดตามหรือคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นรอบวงจรของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดอยู่แล้ว โดยกระทรวงพาณิชย์จะบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริง ล่าสุด สถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เฉลี่ยทั้งประเทศ อยู่ที่กิโลกรัมละ 1.90-2.20 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กิโลกรัมละ 3.25-3.75 บาท

บางพื้นที่ ราคายังไม่กระตือรือร้น เช่น จ.นครราชสีมา ของเปรม ปานสวัสดิ์ สมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน บอกว่า ปัจจุบันมันสำปะหลังเชื่อแป้ง 25% ราคา กิโลกรัมละ 1.90 บาท เชื่อแป้ง 17% เหลือกิโลกรัมละ 1.50 บาท เท่านั้น ถือว่าต่ำสุดในรอบ 20 ปี ขายไปที่ขาดทุน เพราะต้นทุนสูงขึ้น ทั้งค่าเกี่ยว ค่าตัด ค่าปุ๋ย ค่าขน ค่ารถบรรทุก รวบรวมแล้ว ต้นทุนต่อกิโลกรัมละ 2.25 บาท ขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ขาย เกษตรกรหลายราย จึงไม่ชูดมันขาย ปล่อยให้ตายคาไร่ไป น่าจะมีหัวมันที่ยังไม่ชูดเกิน 50% ■



# ฟุ่งเศรษฐกิจม.ค.ยังโตฉลุย

## อานิสงส์มาตรการรัฐ/หวังลดคบ.อู่ภาคผลิต

ไทยโพสต์ ● “เบงกซ์ชาติ” เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค.68 ยังโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์มาตรการรัฐช่วยหนุนเต็มพิกัด ด้าน “สศอ.” เผย MPI พื้น หวังลดดอกเบี้ยนโยบาย หนุนภาคการผลิตกระเตื้อง

นางสาวชฎาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค.2568 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ทั้งจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เช่น มาตรการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าและรถสาธารณะ มาตรการ Easy E-Receipt และมาตรการเงินโอนเฟส 2

“เศรษฐกิจไทยในเดือน ม.ค.2568 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.7 ล้านคน และรายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปรับตัวดีขึ้น ด้านการบริโภคเอกชนปรับเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากมาตรการภาครัฐ สอดคล้องกับกิจกรรมการค้า การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แต่ยังคงกระจุกตัวแค่บางหมวด ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องจากทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ” นาง

สาวชฎาวดีกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของข้อเสนอให้มีการปรับเงื่อนไขมาตรการ LTV นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในแง่ข้อมูลต่างๆ ที่เข้ามา โดยเรื่องนี้ได้มีการหารือกับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และต้องดูความเหมาะสม

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ม.ค.2568 อยู่ที่ระดับ 98.89 หดตัว 0.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้จ่ายการผลิตอยู่ที่ 60.38% โดยได้รับปัจจัยบวกจากรัฐบาลที่มีโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชน และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาท ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณ 0.275% เป็นต้น ขณะที่ตลาดส่งออกขยายตัวได้ดี สะท้อนจากการมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน



ชฎาวดี ชัยอนันต์

ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จาก 2.25% เป็น 2.0% นั้น คาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการในภาคการผลิตไทยได้รับอานิสงส์จากการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในครั้งนี้อย่างเฉพาะในด้านของการลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจ และคาดว่าจะส่งผลทำให้จีดีพีภาคการผลิตในปี 2568 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับกรณีที่ ธปท.ไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย.

# 'ค่าชายแดน-ผ่านแดน'ทะลุ1.4แสนล้าน

- มกราปี'68ไทยได้ดุลกว่าหมื่นล.
- ลุ้นผลกระทบปราบ'แก๊งคอล'

นางอารดา เพ็ชรทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนมกราคม 2568 มีมูลค่าการค้ารวม 145,140 ล้านบาท ขยายตัว 2.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แยกเป็นการส่งออก 78,037 ล้านบาท ขยายตัว 3.8% การนำเข้า 67,102 ล้านบาท ขยายตัว 1.5% โดยไทยได้ดุลการค้า 10,935 ล้านบาท

นางอารดากล่าวว่า โดยการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มีมูลค่าการค้า 83,797 ล้านบาท ขยายตัว 1.7% เป็นการส่งออก 50,528 ล้านบาท ขยายตัว 0.7% และการนำเข้า 33,269 ล้านบาท ขยายตัว 3.3% ส่งให้ไทยได้ดุลการค้า 17,260 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับลาวสูงสุด มีมูลค่า 25,228 ล้านบาท รองลงมาคือ มาเลเซีย 24,256 ล้านบาท เมียนมา 18,821 ล้านบาท และกัมพูชา 15,492 ล้านบาท สินค้าส่งออกชายแดนสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล 4,209 ล้านบาท น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ 1,622 ล้านบาท และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ 1,323 ล้านบาท ขณะที่

ที่ด้านการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม มีมูลค่าการค้า 61,343 ล้านบาท ขยายตัว 4.2% เป็นการส่งออก 27,509 ล้านบาท ขยายตัว 10.2% และการนำเข้า 33,834 ล้านบาท ติดลบ 0.3% โดยการค้าผ่านแดนไปจีนสูงสุดมีมูลค่า 34,622 ล้านบาท ขยายตัว 10.6% รองลงมาคือสิงคโปร์ และเวียดนาม มีมูลค่า 8,775 ล้านบาท ขยายตัว 6.9% และ 5,216 ล้านบาท ติดลบ 8.8% ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 3,598 ล้านบาท ยางแท่ง TSNR 3,140 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 2,649 ล้านบาท

นางอารดากล่าวว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยเริ่มต้นปี 2568 ยังรักษาแนวโน้มการขยายตัวต่อเนื่องมาจากปี 2567 โดยเฉพาะการส่งออกผ่านแดนไปจีนที่ขยายตัวสูงถึง 18% โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวสูงคือ ยางสังเคราะห์ 2,599 ล้านบาท ขยายตัว 124.3% ลำโพง 1,977 ล้านบาท ขยายตัว 127.8% ยางแท่ง TSNR 1,337 ล้านบาท ขยายตัว 14.4% ขณะที่การค้าชายแดนกับเมียนมาเดือนมกราคม 2568 ขยายตัว 9.3% โดยการส่ง

ออกชายแดนไปเมียนมาขยายตัว 13.9% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ เช่น กากถั่วเหลือง นูหรี เป็นต้น

“แนวโน้มการค้าชายแดนและผ่านแดนมีแนวโน้มยังดี แต่ยังคงติดตามผลกระทบของการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเกิดจากสถานการณ์การปราบปรามกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนอาจส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าสำคัญ เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ พร้อมกับจับตาผลกระทบนโยบายทรมัป 2.0 ที่จะมีผลต่อการค้าผ่านแดน ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าการนำเข้าไปจีนยังสูงต่อเนื่อง อาจเตรียมพร้อมหลังสหรัฐจะทยอยปรับขึ้นภาษีนำเข้าประเทศต่างๆ อาจมีผลต่อต้นทุนและราคาสินค้าโลกอีกครั้ง” นางอารดากล่าว

นางอารดากล่าวว่า กรมเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดนภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมหกรรมการค้าชายแดน ณ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อขยายโอกาสการค้าชายแดนเชื่อมโยงการค้าไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ เบื้องต้นกำหนดจัดงานเดือนมีนาคมนี้



# ชวนเที่ยว'สวนโควินท์'ราชบุรี

## ชมวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า ชิมคุกกี้กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์



รายงาน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "สวนโควินท์" ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี นับเป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งของ จ.ราชบุรี เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนในพื้นที่ประมาณ 60 ราย มีประธานกลุ่ม คือ "วิภาดา โควินท์" ที่ผ่านมาสวนโควินท์ทำเนียบกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนากิจการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ตำบลบางป่าปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผลไม้ที่โดดเด่นมากในพื้นที่คือ เป็นแหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์กวางขาว ซึ่งเป็นสายพันธุ์กล้วยโบราณที่ขึ้นชื่อปลูกมากอยู่ในท้องถิ่น ลักษณะเด่นของกล้วยสายพันธุ์นี้ คือ มีไส้กล้วยสีเหลือง รสชาติไม่เปรี้ยว ลูกเรียวยาว กลมได้ขนาด ซึ่งสวนโควินท์นำมาแปรรูปเป็นกล้วยตากจำหน่าย รวมทั้งรับซื้อกล้วยจากสวนของสมาชิกในกลุ่มด้วยเพื่อให้มีผลผลิตจำหน่ายตลอดทั้งปี

"วิภาดา โควินท์" เล่าว่า ที่นี่หลักๆ จะแปรรูปกล้วยตาก 5 แดด ที่บ้านจะปลูกกล้วยอยู่แล้วประมาณ 16 ไร่ พร้อมเปิดรับซื้อจากชุมชน สมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งขยายออกไปในตำบลด้วย มีสมาชิก 60 คน ส่วนที่อยู่ในพื้นที่มีประมาณ 30 คน มีพื้นที่ปลูกมะพร้าว การปลูกกล้วยในพื้นที่จะปลูกกันไปตามปลายสวนปลายไร่มาเสริมพื้นที่เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย แทนที่การวิ่งไปขายในเมืองก็นำมาส่งขายที่กลุ่มจะมีราคาใกล้เคียงกัน การตัดกล้วย



อายุประมาณ 90 วัน พอตัดมาเสร็จจึงนำมาบ่ม เมื่อสุกพอประมาณจะนำปอกเปลือกนำไปตากบนผ้าขาวบางประมาณ 5 แดด หรือ 5 วัน พอตากได้ประมาณ 3 วัน จะนำมาทับ แล้วจึงนำไปตากอีก 2 วัน รวมเป็นกล้วย 5 แดด หลังจากที่ได้กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ก็คิดต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น โดยคิดทำคุกกี้กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถนำไปรับประทานเป็นของว่าง จัดเบรก ทำเป็นของฝากได้ ส่วนการปันผลจะคิดเป็นค่าแรง โดยจะรวมกลุ่มแปรรูปทุกวันอังคาร มีค่าแรงให้ส่วนรายปีจะมีการปันผลตามจำนวนที่ลงทุนไว้

"สำหรับกระบวนการแปรรูปผลผลิตจากสวนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น กลุ่มเราคิดค้นทำขึ้น มีทั้งกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวเกรียบกล้วยที่วางจำหน่าย โดยมีราคาขาย กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์กล่องละ 50 บาท ข้าวเกรียบกล้วยกระปุกละ 35 บาท นอกจากกลุ่มเรา ยังมีกล้วยไซ้ กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง และกล้วยน้ำว้า จำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในช่วงวันหยุดและวันนักชัตฤกษ์ เช่น ที่ตลาดโดยกิมเม้งน้ำแม่กลองราชบุรี และงานเทศกาลสำคัญ ล่าสุด เรายังได้ทดลองต่อยอด นำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ มาทำเป็น





# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 1 มีนาคม 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17156

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 103.67 Ad Value: 124,404

PRValue (x3): 373,212

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ชาวเที่ยว'สวนโควินท์'ราชบุรี ชมวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า ชิมคุกกี้กล้วย...



ขนมคุกกี้กล้วย ถือเป็นเมนูยอดฮิตในช่วงนี้ หากกินคู่กับกาแฟรสชาติก็อร่อยแปลกไม่เหมือนใคร และขนมคุกกี้กล้วยขายชิ้นละ 5 บาท ซึ่งตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิยมส่งไปจัดอาหารจัดทำคอฟฟี่เบรก รับประทานคู่กับชา กาแฟ ในการประชุม และสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ โดยมีลูกค้าสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ ทำให้ทางกลุ่มต้องเพิ่มยอดการผลิตในช่วงเทศกาลที่สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เฉพาะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราผลิตกันแทบไม่ทันตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามา”

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ยังเผยสูตร และขั้นตอนการผลิตคุกกี้กล้วยตาก โดยวิธีการผลิตคุกกี้มีส่วนผสมของแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่นำมาร่อนแป้งผ่านภาชนะ จากนั้นเข้าสู่ขบวนการผสม ติไซท์ไถ่ลงไปผสมให้เข้ากัน ใช้อุปกรณ์การตีแป้งจนได้เนื้อแป้งที่มีความเหนียวแล้วจึงนำกล้วยตากซึ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนตักมาจัดเรียงเป็นก้อน ใช้ส้อมปาดให้แบนเป็นรีๆ พร้อมตกแต่งด้วยกล้วยตากชิ้นเล็กโรยหน้าให้สวยงาม เมื่อเสร็จเรียบร้อยใช้เนยทาบนตัวขนมอีกครั้งเพื่อป้องกันหน้าคุกกี้แตกร้าว จากนั้นนำไปอบใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก็จะได้ขนมคุกกี้ออกมามีกลิ่นหอมอ่อนๆ รอจนเย็น จึงบรรจุใส่ถุงเตรียมส่งลูกค้า

สำหรับพื้นที่วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า นอกจากมีการจำหน่ายผลผลิตจากสวน และสินค้าแปรรูปจากกล้วยแล้ว ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ละวันมีผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมเยือน มีทั้งมาท่องเที่ยวพักผ่อน หรือจัดทริปดูงานกันเป็นหมู่คณะ นอกจากได้เรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ แล้ว ยังได้สัมผัสวิถีธรรมชาติ เพราะพื้นที่ตั้งของกลุ่มอยู่ใกล้ลำคลองบางป่าที่มีน้ำใส ซึ่งเชื่อมต่อแม่น้ำแม่กลองผู้มาเยือนจึงมีโอกาสทำกิจกรรมล่องแพ ล่องเรือ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านป่าสองฝั่งคลอง กับทัศนียภาพที่สวยงาม

นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อป เรียนรู้การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่กลุ่มจัดขึ้นใน



โอกาสพิเศษเพื่อการดูงานของแต่ละกลุ่มติดต่อเข้ามา ซึ่งได้ความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้พักอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่ทางกลุ่มตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น และเพื่อชุมชนได้มีการพัฒนาต่อยอด ส่งผลช่วยเพิ่มรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจ อยากไปชมผลงานของวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า หรือพักผ่อนริมคลองสวยน้ำใส หรือจะอุดหนุนผลผลิตจากสวนโควินท์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิกาด้า โควินท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า (สวนโควินท์) 09-8674-9854 หรือติดต่อผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก KOWIN GRADEN

พันธุ์ แก้วนุ้ย



# กนง.หันดอกเบี้ยยู่เศรษฐกิจโตต่ำโยก LTF เข้า Thai ESG มี.ค.นี้ ตลาดหุ้นจะคืนชีพหรือยังวังเวงต่อ

ตลาดหุ้นที่ซบเซามานานเสมือนได้น้ำทิพย์โสม เมื่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.25 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันทีในวันที่ 26 ก.พ. 2568 นี้

มติของ กนง.ครั้งนี้ ยังต่อลมหายใจผู้ประกอบการรายย่อยที่แบกต้นทุนดอกเบี้ยสูงจากยอดคงค้างหนี้สะสมอยู่ที่ 3.15 ล้านล้านบาท ให้บรรเทาเบาบาง

นายลักกะภพ พันธุ์ยานุกูล เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงมติของ กนง. ที่เห็นควรลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่าเป็นผลจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ถูกกดดันจากปัญหาเชิงโครงสร้าง และการแข่งขันจากสินค้านำเข้าที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากนโยบายการค้าของต่างประเทศเศรษฐกิจหลัก แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศ ที่มีแนวโน้มขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวได้จากสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและเกษตรแปรรูปเป็นหลัก ซึ่งการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ เพื่อให้ภาวะการเงินสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน

สำหรับเศรษฐกิจไทยที่ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ กนง. เตรียมจะปรับประมาณการ โดยคาดว่าจะลดลงเหลือ 2.5% เล็กน้อยจากระดับเดิมที่คาดไว้ที่ 2.9%

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามภาคการผลิตที่อาจถูกกดดันต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SMEs ที่เผชิญปัญหาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงผลกระทบจากนโยบายการค้าของประเทศไทยเศรษฐกิจหลักต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ขณะที่กรรมการฯ 1 ท่าน เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากให้น้ำหนักมากกว่ากับการรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินเพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นในระยะข้างหน้า

สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป มีแนวโน้มทรงตัวจากราคาน้ำมันดิบโลกที่มีแนวโน้มลดลง ส่วนภาวะการเงินยังตึงตัว สินเชื่อ SMEs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างยังหดตัวต่อเนื่อง สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงส่วนหนึ่งเนื่องจากครัวเรือนมีภาระหนี้สูง รายได้ยังฟื้นตัวไม่



ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง 3 ภาคอุตสาหกรรมที่มีปัญหาหนักที่สุด

เต็มที่ โดยเห็นควรให้ติดตามแนวโน้มการขยายตัวและคุณภาพสินเชื่อกลุ่มเปราะบาง

นายลักกะภพ เชื่อว่า การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้ จะสามารถรองรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง และยืนยันว่ายังไม่ใช้วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และการที่ กนง. มีมติปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพราะถูกแรง



กตตันจากฝ่ายการเมือง หรือภาคเอกชน แต่ กนง. ประเมินจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ก่อนหน้าที่จะมีการประชุม กนง. หนึ่งในวัน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2568 มีมติส่งหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดย ครม.ขอให้ ธปท. พิจารณาค่าที่กังวลของ ครม.ถึงอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน โดยต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 1-3% จึงหวัง กนง.จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาให้สอดคล้องกับนโยบายการคลัง และมุ่งหวังจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

**ดร.อมรเทพ จาวะลา** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มองการลดดอกเบี้ยครั้งนี้มาจากเศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวตามคาดจึงต้องการแรงส่งจากมาตรการทางการเงิน และ กนง.ห่วงภาคการผลิตโดยเฉพาะสินค้าราคาถูกลงจากเงินที่หลักเข้ามากกระทบ SMEs ที่แข่งขันไม่ได้ รวมทั้งเงินเพื่อทำ ภาวะการเงินตึงตัว หนี้ครัวเรือน ดังนั้นการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาและไม่ให้นำให้หนี้กลับมาเพิ่มขึ้นได้เหมือนที่กังวล

**นายเกียรติ ไกร เรียงนุกูล** ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงการลดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ว่าจะช่วยลดต้นทุนการเงินให้กับผู้ประกอบการที่แบกรับดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจากข้อมูลหนี้ภาคธุรกิจ SMEs ณ ไตรมาส 4/2567 มียอดคงค้างหนี้สะสมอยู่ที่ 3.15 ล้านล้านบาท และยังจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ รวมทั้งมีผลเชิงบวกต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค และทำให้ค่าบาทอ่อนเป็นผลดีต่อการภาคการส่งออกของไทย

ขณะเดียวกัน **นายสนั่น อังอุบลกุล** ประธานสภาหอการค้าไทย มองบวกต่อการลดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจในเวลาที่กำลังซบเซาในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และลดภาระต้นทุนของภาคเอกชน เพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนและธุรกิจ แต่ที่อยากเห็นตามมากคือ มาตรการช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

หลังจาก กนง.หันดอกเบี้ยนโยบาย นับเป็นเรื่องที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ตลาดหุ้นในภาคบ่ายของวันที่ 26 ก.พ. โดยดัชนีหุ้นดัชนีขึ้นมาถึง 22.15 จุด ซึ่ง ณ เวลา 15.07 น. อยู่ที่ระดับ 1,228.46 จุด เพิ่มขึ้น 22.07 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.83% จากปิดตลาดก่อนหน้า ในระหว่างวันดัชนีแกว่งตัวในกรอบ 1,208.97-1,232.63 จุด มีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 45,417.32 ล้านบาท

ทว่า ในวันถัดมา 27 ก.พ. 2568 ดัชนีหุ้นไทย (SET) พลิกจากแดนบวกปรับตัวลงแรง 14.50 จุด มาที่ 1,216.64 จุด ในช่วงเช้าโดยเป็นการร่วงลงตามตลาดภูมิภาคจากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยและนโยบายภาษีของทรัมป์

**นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ์** นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด มองการที่ กนง.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแรงเซอร์ไพรส์ตลาดมาก ปัจจัยดังกล่าวทำให้ senti เหน็ดตลาดหุ้นไทยเป็นบวกขึ้นมาทันที หนุนให้บรรยากาศในการลงทุนระยะสั้นดีขึ้น โดยเฉพาะ

เฉพาะในหน้าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ ค้าปลีก โรงไฟฟ้า และไฮยิลด์ที่ได้รับอานิสงส์จากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้

เช่นเดียวกับ **นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โกคา** ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่มองการลดดอกเบี้ยของ กนง. เป็นการเซอร์ไพรส์ตลาด ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการเงินที่ลดลง เช่น กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มลิฟต์ กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. เป็นปัจจัยบวกระยะสั้นที่ช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นที่ซบเซามานาน ส่วนมาตรการปลูกพืชตลาดให้พลิกฟื้นอย่างยั่งยืนนั้น **นายพิชัย ชูณหวิชัย** รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยถึงความตึงเครียดในการออกมาตรการหนุนตลาดหุ้นว่าภายในเดือน มี.ค. 2568 คลังจะออกกองทุนใหม่เพื่อให้มีการโยกกองทุนเพื่อการออมระยะยาว (LTF) มาอยู่ในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) คาดว่าการโยกเม็ดเงินจาก LTF เข้ามา Thai ESG กว่า 1.8 แสนล้านบาท จะช่วยชะลอแรงขายและทำให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป

เวลานี้ นักลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมระยะยาว (LTF) สะสมมาตั้งแต่ยุคตลาดขาขึ้นต่างซอกซำสุดๆ เพราะเมื่อครบกำหนดถึงเวลาขายในปีนี้ตลาดหุ้นกลับซบเซาอย่างหนัก โจทย์ใหญ่จะถือต่อหรือพอแค่นี้ หรือจะรอโยกเข้ากอง Thai ESG ที่จะมีใหม่ ยืดเวลา ลดขาดทุน ล้วนแต่แว้งแว้ง

นับจากต้นปี 2568 เป็นต้นมา ผู้ถือกองทุน LTF จำนวนไม่น้อยที่เลือก “ขายทิ้ง” เพราะไม่แน่ใจว่าหากยังถือต่อจะยิ่งขาดทุนลึกกลงไปกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่เห็นสัญญาณว่าตลาดหุ้นจะเริงหัวขึ้นจากหุบเหวแต่อย่างใด การแห่ขาย LTF ยิ่งกดดันให้ตลาดหุ้นทรุดหนักลงไปอีก

ก่อนหน้านั้น บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส รายงานว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) เปราะบางนับจากต้นปี 2568 ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2568 ปรับตัว -9.6% หรือ Market Cap หายไป 1.6 ล้านล้านบาท หากเทียบกับประเทศที่ถูกตั้งกำแพงภาษีจากสหรัฐฯ โดยตรง อย่างเช่น จีน เม็กซิโก และแคนาดา กลับสวนทาง คือสร้างผลตอบแทนเป็นบวกในปีนี้ทั้งสิ้น

เอเชีย พลัส วิเคราะห์ว่า SET Index ที่ลงมาแรงและเร็ว อาจเกิดจากนักลงทุนกังวลต่อแรงขาย LTF ที่เร่งตัวขึ้น สะท้อนจากข้อมูลสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคม บลจ.) ยอด LTF ในเดือน ม.ค. 2568 ลดลง 3.14 หมื่นล้านบาท หรือ 14.5% เหลือ 1.88 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 10 ปี (เฉลี่ย 10 ปี เดือน ม.ค. AUM (สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ) ลดลง 8,000 ล้านบาท) ส่งผลให้นักลงทุนแห่ขาย LTF และนักลงทุนทั่วไปขายหุ้นและไม่กล้าซื้อหุ้น

แต่หากพิจารณามูลค่า LTF ในปัจจุบันอยู่ที่ 1.88 แสนล้านบาท ถือเป็นสัดส่วนแค่ 16% ของกองทุนรวมหุ้นไทย และยังเป็นสัดส่วนเล็กๆ ของเม็ดเงินที่หมุนเวียนใน SET หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1.2% ของ Market Cap ของ SET ในปัจจุบัน ต่างกับปี 2562 ที่ LTF เคยมีมูลค่า AUM สูงถึง 4.16 แสนล้านบาท



บาท คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกองทุนรวมหุ้นไทย แต่ความกังวลแรงขาย LTF ที่ 1.88 แสนล้านบาท ที่มีสัดส่วนเล็ก ๆ กับตลาด กลับเกิดความเสียหายกับตลาดหุ้น ทำให้ Market Cap หายไปแล้วกว่า 1.6 ล้านล้านบาท

**นายภราดร เตียรณปราโมทย์** รองผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ให้ตัวเลขว่า กองทุน LTF ที่ครบกำหนดมีมูลค่าคงค้างในระบบ 2.3 แสนล้านบาท หากนักลงทุนซื้อ LTF ตอนปี 2562 ผลตอบแทนยังขาดทุน เพราะตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงค่อนข้างมาก โดยปี 2562 ตลาดหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1,600 จุด เมื่อเทียบกับ SET Index ในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1,300 จุด หากขายกอง LTF จะขาดทุนประมาณ 20%

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยเปิดปี 2568 มาถือว่าต่ำสุดในรอบ 9 ปี อัตราส่วนราคาตลาดของหุ้น (P/BV) อยู่ที่ 1.34 เท่า ในเชิงสถิติถือว่าต่ำ 1 SD ซึ่งปกติแล้วจะเกิดเฉพาะช่วงวิกฤต เช่น วิกฤต Dot-Com, วิกฤตซับไพร์ม, วิกฤตโควิด แต่ในปัจจุบันไม่ได้เกิดวิกฤต แต่ Valuation ต่ำกว่าวิกฤตแล้ว

เอเชีย พลัส แนะนำว่านักลงทุนควรถือต่อก่อน เนื่องจาก SET Index กำลังอยู่ในระดับปกติ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี มีโอกาสที่จะโตต่อเนื่อง จึงคาดว่าชะตาหุ้นน้อยลงจาก Valuation ปัจจุบันที่ถูกมาก ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการที่ทำได้ โดยประเมิน SET Index ช่วงกลางปีอยู่ที่ 1,521 จุด และท้ายปีที่ 1,587 จุด

ขณะที่ บล.กสิกรไทย ระบุยอดขายกองทุน LTF ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน มีประมาณ 15,000 ล้านบาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่เดือน มี.ค. จะอยู่ที่ประมาณ 5,000-10,000 ล้านบาท ทั้งนี้หากอิงจากต้นทุนค่าเฉลี่ยหากขาย LTF ตอนนี้จะขาดทุนประมาณ 15%

ในปีนี้ บล.กสิกรไทย มอง SET Index จะปิดที่ 1,520 จุดได้ หากนักลงทุนจะขาย LTF อาจจจะรอขายช่วงที่ SET Index ปรับเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 1,400-1,450 จุด อาจจะเป็นช่วง Cut Loss ผลตอบแทนขาดทุนที่ต่ำกว่า

ด้าน บลจ.ทิสโก้ มองผลตอบแทน LTF ทั้งอุตสาหกรรมยังดีตลบ ส่วนกอง LTF ของทิสโก้ ผลตอบแทนเป็นบวกแต่ไม่

ได้สูงมากนัก และสภาพตลาดหุ้นในเวลานี้ยังไม่ใช้จุดที่น่าขาย ส่วนการขาย LTF ส่วนหนึ่งนักลงทุนน่าจะย้ายไปลงในกองทุน Thai ESG แต่คงไม่ช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นได้มากนัก เนื่องจากกองทุน Thai ESG ครั้งหนึ่งน่าจะลงทุนในตราสารหนี้

ในปี 2568 ตลาดหุ้นไทยถูกจัดอันดับเป็นตลาดหุ้นที่แย่ที่สุดในโลก ผลตอบแทนติดลบมากที่สุด ส่วนทางกับตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ปัจจัยที่กดดันให้หุ้นตกต่ำเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไม่เติบโต และมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ ทำให้นักลงทุนต่างประเทศหมดความมั่นใจ และเทขายหุ้นออกมาต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน รวมยอดเทขายหุ้นทั้งหมดเงินกลับมาประมาณ 3.5 แสนล้านบาท

แรงขายหุ้นของต่างชาติยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่แรงซื้อในประเทศอ่อนล้า หรือหมดกำลังซื้อ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อหุ้นมาตลอด ยอดซื้อหุ้นสะสมรอบ 6 ปีที่ผ่านมาประมาณ 7 แสนล้านบาท และอยู่ในฐานะที่แบกหุ้นต้นทุนสูงไว้

นักลงทุนในตลาดหุ้น ตัวเลขล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2.96 ล้านคน ซึ่งทั้งหมดขาดทุนย่อยยับ เพราะราคาหุ้นตั้งลงจนสร้างจุดต่ำสุดในรอบหลายปี นับวันจึงยับเพิ่มขึ้นโดยที่รัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ไม่สนใจโยดีหรือไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่จะพลิกตลาดหุ้นให้กลับฟื้นคืนมา

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา ระหว่างที่ นายกฯ แพทองธาร แถลงภายหลังประชุม ครม. นักข่าวก็ยิงคำถามกรณีตลาดหุ้นดิ่งหนักลงไปถึง 1,200 จุดแล้ว รัฐบาลมีแนวทางจะปลุกตลาดหุ้นขึ้นมาอย่างไรบ้าง นายกฯ ได้หันมายิ้มฟังคำถามพร้อมพยักหน้า ก่อนเดินออกไปโดยไม่ตอบคำถามใดๆ ตลาดหุ้นไทยจึงได้แต่วังเวงกันต่อไป ■

# ส่งออกมะม่วงเติบโต45% เกาหลีใต้เป็นตลาดใหญ่อันดับ1

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มะม่วงเป็นหนึ่งในผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย รองจากทุเรียน ลำไย และมังคุด ไทยเป็นผู้ส่งออกมะม่วงชั้นนำของโลก ด้วยจุดเด่นด้านรสชาติและสายพันธุ์หลากหลาย ทำให้มะม่วงไทยได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ ซึ่งเกาหลีใต้ก้าวขึ้นอันดับที่ 1 ตลาดส่งออกมะม่วงสดของไทย จากอันดับที่ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในปี 2567 ไทยส่งออกมะม่วงสดไปเกาหลีใต้ด้วยมูลค่า 2,931 ล้านบาท ขยายตัว 132.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญมาจากมาตรการของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ขยายปริมาณโควตานำเข้าผลไม้เขตร้อน และลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรชั่วคราว เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและลดปัญหาขาดแคลนสินค้าในประเทศ โดยปรับอัตราภาษีมะม่วงและมังคุดเหลือ 0% จากเดิม 30% และทุเรียนเหลือ 5% จากเดิม 45% ทำให้มะม่วงไทยได้เปรียบด้านราคาและขยายตลาดได้มากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเกาหลีใต้ที่นิยมรับประทานผลไม้สดหลังอาหารหรือเป็นอาหารว่าง และกระแสข่าวเหนียวมะม่วง และในเกาหลีใต้ได้รับความนิยมจากสื่อโซเชียลมีเดีย และการส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

“เห็นได้ว่าเกาหลีใต้มีแนวโน้มนำเข้าผลไม้จากไทยเพิ่มขึ้น เช่น มะม่วง ่อวคาโด และกล้วย สำหรับตลาดอื่นๆ เช่น มาเลเซีย ยังคงเป็นตลาดสำคัญสำหรับมะม่วงสดจากไทย เนื่องจากความนิยมบริโภคผลไม้สดและนำไปทำเครื่องดื่มปั่น

Mango Shake ขณะที่ญี่ปุ่นต้องการมะม่วงสดเพิ่มขึ้นตามกระแสสุขภาพ และการนำมะม่วงไปใช้ในอุตสาหกรรมขนมหวาน เป็นต้น”

ผอ.สนค.กล่าวเพิ่มเติมว่า มะม่วงไทยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถทดแทนด้วยมะม่วงจากแหล่งอื่น การเติบโตของการส่งออกผลไม้สดของไทยเป็นผลจากการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด มีการส่งเสริมผ่านหลายโครงการสำคัญทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จำหน่ายผลไม้ไปประเทศเพื่อนบ้านผ่านงานมหกรรมการค้าชายแดน นโยบายผลักดันซอฟต์แวร์ โดยส่งเสริมเมนูผลไม้ไทยตามจุดค้าผ่านร้านอาหารไทย ซีเล็คท์ (Thai Select) ทั่วโลก การร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้ เพื่อขยายตลาดส่งออก รวมถึงการลดภาระค่าขนส่งของผู้ประกอบการ และกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันเกาหลีใต้จะอนุญาตนำเข้าผลไม้จากไทยได้เพียง 8 ชนิดคือ มะม่วง มังคุด ทุเรียน กล้วย มะพร้าว และสับปะรด แต่ชาวเกาหลีใต้มีการรับรู้เกี่ยวกับรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทยเป็นอย่างดีผ่านสื่อโซเชียลและนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาไทย โดยเฉพาะมะม่วง มังคุด และทุเรียน ผลไม้ไทยได้รับการยอมรับจากชาวเกาหลีใต้ว่าเป็นสินค้าพรีเมียมคุณภาพสูง หากไทยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพ และความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 1 มีนาคม 2568

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16008

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 50.82

Ad Value: 63,525

PRValue (x3): 190,575

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกมะม่วงเติบโต45% ส่งออกมะม่วงเติบโต45%

ได้ต่อเนื่อง ก็จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement) กับเกาหลีใต้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการส่งออกมะม่วงและผลไม้ของไทยให้เติบโตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน มะม่วงไทยได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) หรือ GI แล้ว 12 ชนิด หากไทยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์มะม่วง GI ของไทยให้เป็นที่รู้จัก ผ่านเมนูอาหารและการท่องเที่ยวที่ไทยมีศักยภาพอยู่แล้ว ก็จะเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด เนื่องจากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพ อีกทั้งสร้างจุดเด่นที่แตกต่างของสินค้า และยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโต

สำหรับในปี 2567 การส่งออกผลไม้สดของไทย มีมูลค่า 183,823 ล้านบาท โดยไทยส่งออกมะม่วงสด (พิกัด 08045021) เป็นมูลค่า 4,716 ล้านบาท ขยายตัว 45.68% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตลาดส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) เกาหลีใต้ 2,931 ล้านบาท (สัดส่วน 62.2% ของมูลค่าการส่งออกมะม่วงสดของไทย ขยายตัว 132.7% จากปีก่อนหน้า) (2) มาเลเซีย 1,191 ล้านบาท (สัดส่วน 25.3% หดตัว 12.8%) (3) ญี่ปุ่น 139 ล้านบาท (สัดส่วน 3.0% ขยายตัว 32.8%) (4) เวียดนาม 131 ล้านบาท (สัดส่วน 2.8% หดตัว 15.7%) และ (5) สเปนลาว 38 ล้านบาท (สัดส่วน 0.8% ขยายตัว 29.3%) ตามลำดับ